

Số: /KH-BCĐ

Hà Vinh, ngày tháng 01 năm 2024

KẾ HOẠCH
Hoạt động của Ban Chỉ đạo về quản lý
vệ sinh an toàn thực phẩm xã Hà Vinh năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 299/KH-UBND, ngày 31/12/2023 của Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP huyện Hà Trung về hoạt động của Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP huyện Hà Trung năm 2024. Ban Chỉ đạo vệ sinh ATTP xã Hà Vinh ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo xã, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về ATTP được giao năm 2024; Kế hoạch hành động số 49-KH/HU, ngày 15/11/2021 của Huyện ủy Hà Trung về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện đến năm 2025; Kế hoạch số 211/KH-UBND, ngày 15/12/2021 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động số 49-KH/HU, ngày 15/11/2021 của huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện đến năm 2025, Kế hoạch số 109/KH-UBND, ngày 15/5/2023 về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của cơ quan tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo xã thực hiện điều phối hoạt động giữa các ban, ngành, đoàn thể, các thôn, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được UBND xã, Chủ tịch UBND xã giao.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập để đáp ứng với yêu cầu của công tác bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động về bảo đảm an ninh, ATTP phải được phân công cụ thể, rõ trách nhiệm của từng cơ quan, bộ phận, triển khai thực hiện khách quan, nghiêm túc, tiết kiệm, đúng nội dung, tiến độ theo kế hoạch.

- Các ban, ngành, đoàn thể, các thôn, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo xã chủ động triển khai công tác đảm bảo an ninh, ATTP trên

địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý và đơn vị được phân công.

- Đa dạng hóa các hình thức hoạt động, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; bám sát vào nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai thực hiện

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Thực hiện các nội dung về quản lý ATTP, duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí xã ATTP nâng cao.

a. Ban chỉ đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm xã (sau đây gọi tắt là BCD xã) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND xã về tăng cường quản lý nhà nước và nâng cao trách nhiệm của toàn dân hội trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.

b. Công chức Địa chính – Nông nghiệp tham mưu cho UBND xã xây dựng Kế hoạch thực hiện chuỗi sản xuất năm 2024. Hướng dẫn hoàn thành các tiêu chí thuộc ngành nông nghiệp quản lý. Duy trì chợ ATTP đã được công nhận.

c. Trạm Y tế xã tham mưu cho UBND xã

Chủ trì, hướng dẫn các cơ sở dịch vụ ăn uống không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP ký cam kết trách nhiệm về ATTP đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

d. Cán bộ Thú y xã:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, hướng dẫn các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn. 100% sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn được đóng dấu kiểm dịch hoặc dán tem.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông và đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ, người sản xuất, chế biến, kinh doanh và nhân dân về ATTP

a. Các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 92/KH-UBND, ngày 28/11/2023 của UBND xã Hà Vinh về Thông tin tuyên truyền và đào tạo tập huấn về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã năm 2024. Trọng tâm là công tác giáo dục truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức của cán bộ công chức và các tầng lớp nhân dân về công tác đảm bảo ATTP, tạo sự đồng thuận trong tổ chức triển khai thực hiện.

b. Trạm Y tế, Công chức Địa chính – Nông nghiệp, Công chức Văn phòng - Thống kê xã: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về VSATTP cho cán bộ quản lý các cơ sở, người sản xuất, chế biến, kinh doanh và nhân dân; tập trung nâng cao nhận thức, kiến thức thực hành sản xuất tốt, quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn.

c. Công chức Văn hóa xã hội xã phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan:

- Tăng cường tuyên truyền về ATTP bằng các hình thức trực quan (băng zôn, cụm tin, pano, áp phích...), tuyên truyền lưu động, nhất là trong các đợt cao điểm về ATTP (Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân, Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu); đăng tải các tin, bài, phóng sự về các mô hình, điển hình, cách làm hay, sáng tạo trong công tác bảo đảm ATTP, clip thực hành tốt về ATTP...trên trang thông tin điện tử kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm an toàn và trang điện tử công khai thông tin ATTP.

- Phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước và cập nhật kiến thức về ATTP cho các học viên là thành viên BCD xã, tổ giám sát thôn, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã.

Đẩy mạnh tuyên truyền, cập nhật thông tin về tình hình triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn trên địa bàn xã; kịp thời truyền tải những thông điệp, nội dung cảnh báo nguy cơ không đảm bảo ATTP đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã.

Tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng, số lượng tin bài, các chuyên mục, chuyên đề, bản tin tuyên truyền về công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn; thường xuyên đưa tin về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm về ATTP; công khai rộng rãi các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm về ATTP để mọi người dân được biết; tuyên truyền các cách làm hay, sáng tạo, đồng thời phê phán những tổ chức, cá nhân triển khai chưa đáp ứng yêu cầu các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác đảm bảo ATTP.

d. Các nhà trường: Tiếp tục lồng ghép nội dung giáo dục nâng cao kiến thức về ATTP vào nội dung, kế hoạch giáo dục của nhà trường, trong các hoạt động chính khóa, ngoại khóa.

đ. Các thôn: Đổi mới các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng xã ATTP gắn với xây dựng nông thôn mới, để mọi người cùng biết, cùng làm, cùng giám sát; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của thôn tới cơ sở sản xuất, kinh doanh nâng cao ý thức tự giác trong thực hiện các quy định về đảm bảo ATTP, đặc biệt là việc sử dụng đất, nước, các vật tư, hóa chất để sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm; tuyên truyền các hình thức xử lý hành vi vi phạm ATTP.

f. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực, tự giác tham gia thực hiện công tác đảm bảo ATTP; tiếp tục tổ chức, phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua thực hiện công tác đảm bảo ATTP; lồng ghép tuyên truyền

việc duy trì xã ATTP nâng cao gắn với cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*” và tổ chức các phong trào thi đua phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.

3. Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình quản lý sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn, duy trì các tiêu chí xã ATTP nâng cao.

a. BCD xã thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về an toàn thực phẩm được UBND huyện giao tại Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của Huyện, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024, thực hiện có hiệu quả chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tích tụ đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo hướng công nghệ cao, phát triển.

- Công chức Địa chính – Nông nghiệp:

+ Tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện nhân rộng và duy trì các chỉ tiêu, tiêu chí về chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, các nội dung thuộc ngành nông nghiệp quản lý, các tiêu chí thuộc ngành Nông nghiệp quản lý.

+ Tập trung tham mưu chỉ đạo xây dựng và khuyến khích phát triển các vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, chất lượng, áp dụng quy trình quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào trong sản xuất, kinh doanh; liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng sản phẩm nông sản, thủy sản an toàn; đảm bảo người dân được tiếp cận và sử dụng lương thực, thực phẩm an toàn, bền vững. Đẩy mạnh việc xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn xã.

Triển khai thực hiện và duy trì các chỉ tiêu, tiêu chí về chợ kinh doanh thực phẩm an toàn.

+ Trạm Y tế xã triển khai thực hiện và duy trì các chỉ tiêu, tiêu chí đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể đảm bảo an toàn. Hướng dẫn bếp ăn tập thể tại các trường mầm non thực hiện ký cam kết đảm bảo ATTP theo Hướng dẫn của Sở Y tế.

+ Cán bộ Thú y xã: Hướng dẫn các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y.

b. Tập trung duy trì xã ATTP nâng cao:

- Đẩy mạnh xây dựng các vùng sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn quy mô lớn, chất lượng cao, áp dụng quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo chuỗi cung ứng được xác nhận, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm an toàn của người dân trên địa bàn. Tăng cường vận động cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm sử dụng tem thông minh điện tử, sử dụng

mã số, mã vạch để phục vụ việc truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; ký cam kết bảo đảm ATTP.

c. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức chính trị - xã hội xã tích cực nhân rộng các mô hình về đảm bảo ATTP hoạt động hiệu quả; kịp thời khen thưởng, động viên các đoàn viên, hội viên, các điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo ATTP; Hội Phụ nữ xã xây dựng các mô hình điểm "*Câu lạc bộ phụ nữ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn*", mô hình các sản phẩm an toàn thông qua thành lập các tổ hợp tác, tổ liên kết; Hội Cựu chiến binh xã xây dựng mô hình "Cựu chiến binh nói không với thực phẩm không đảm bảo vệ sinh ATTP"; đoàn xã xây dựng mô hình điểm thanh niên tự quản đảm bảo vệ sinh ATTP; Hội Nông dân xã xây dựng các mô hình "*Nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn; tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn*".

4. Đẩy mạnh đầu tư và thu hút các nguồn lực đầu tư vào công tác đảm bảo ATTP

a. Đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để phát triển sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm an toàn, có giá trị kinh tế cao; hình thành mối liên kết thông qua hợp đồng giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân, trong đó doanh nghiệp có vai trò là hạt nhân liên kết, tạo đầu ra ổn định cho nông sản, thực phẩm an toàn của xã.

b. Ưu tiên bố trí ngân sách cho công tác đảm bảo VSATTP, chú trọng xây dựng, thực hiện các chỉ tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm, công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về vệ sinh ATTP.

c. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng các vùng sản xuất, các cơ sở chế biến, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đảm bảo ATTP...., huy động các nguồn vốn hợp pháp, đẩy mạnh xã hội hóa để xây dựng các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

5. Tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về VSATTP

a. BCD xã phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của ngành cấp trên, tập trung vào các đợt cao điểm về ATTP, như: Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu; tham mưu cho Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo xã phê bình, chấn chỉnh những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, buông lỏng quản lý về ATTP.

b. Các thành viên Ban Chỉ đạo xã thường xuyên thực hiện duy trì các tiêu chí đã đạt được xã ATTP nâng cao đã được phân công, kịp thời báo cáo những khó khăn,

vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện với Trưởng Ban Chỉ đạo xã (*qua Công chức Địa chính – Nông nghiệp xã*) để kịp thời tháo gỡ.

c. Lập Kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra chuyên ngành về ATTP không quá 1 lần/năm, tránh chồng chéo, trùng lặp, gây phiền hà cho cơ sở; kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; chủ động lấy mẫu giám sát ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc trách nhiệm quản lý nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và điều tra, truy xuất, xử lý tận gốc đối với thực phẩm không đảm bảo an toàn.

d. Công an xã chủ động điều tra, nắm bắt tình hình và phối hợp quản lý, xử lý vi phạm về an ninh, ATTP trên địa bàn xã.

e. Thôn trưởng các thôn nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh; kiểm tra, giám sát các cơ sở chế biến thực phẩm ăn sẵn, kinh doanh thức ăn đường phố, bán hàng rong trên địa bàn; kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết đảm bảo ATTP, cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm thực phẩm nông, lâm, thủy sản cho các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn quản lý.

f. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP; vận động toàn xã hội nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư về đảm bảo ATTP; biểu dương, khuyến khích và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, đồng thời kiên quyết phê phán, tẩy chay đối với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn. Đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định của pháp luật phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn xã.

III. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo xã năm 2024 thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật; giao Công chức Văn phòng - Thống kê xã chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự toán gửi công chức Tài chính - Kế toán thẩm định, trình Chủ tịch UBND xã xem xét, quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BCĐ xã xây dựng Kế hoạch hoạt động, phân công cán bộ, lãnh đạo phụ trách để chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban Chỉ đạo xã.

2. Giao Ông Bùi Văn Hoàng, Phó CT. UBND trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ chỉ đạo tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ban Chỉ đạo xã, Ban Chỉ đạo huyện về vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc phản ánh về Ban Chỉ đạo xã (*thông qua công chức Địa chính – Nông nghiệp xã*) để xem xét, giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo xã, yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, các thôn các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng điều phối VSATTP huyện (Báo cáo);
- Thường trực: Đảng ủy, HĐND xã (Báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã (Báo cáo);
- Thành viên BCD xã;
- UB MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã;
- Công an xã;
- Các ban, ngành cấp xã;
- Các thôn;
- Lưu: VT, ĐCNN.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Mai Hồng Cường

